

Số: 01/TKG - HNN

Xuân Bái, ngày 26 tháng 7 năm 2023

THƯ KÊU GỌI

Kính gửi: - Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã.
- Cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong địa phương.
- Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã.

Chiến tranh đã lùi xa 48 năm, nhưng hậu quả để lại thật vô cùng nặng nề. Nỗi đau da cam mà nhiều gia đình trên địa bàn huyện phải gánh chịu. Toàn huyện đến nay còn 986/1.247 nạn nhân nhiễm chất độc da cam nặng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Trong đó có 152 gia đình 2 nạn nhân; có 21 hộ gia đình có 3 nạn nhân, 01 hộ có 4 NN. Hộ gia đình có nhiều nạn nhân nặng phải phục tại chỗ 02 gia đình; hộ gia đình có con bị nặng phải phục vụ chăm sóc tại chỗ từ 20- 30 năm trở lên là 56 gia đình. Bên cạnh đó có 14 cháu nạn nhân mồ côi cả cha lẫn mẹ và 01 nạn nhân sống đơn thân không nơi nương tựa; 125 cháu thế hệ thứ 3(F2) cháu của nạn nhân da cam chưa được hưởng chính sách, nhiều cháu dị dạng nặng. Riêng xã Xuân Bái đến nay còn 22 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trong đó có 13 nạn nhân trực tiếp và 09 nạn nhân gián tiếp.

Hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội phát động và tiến tới kỷ niệm 62 năm " Thảm họa da cam ở Việt Nam" ngày 10/8/1961-10/8/2023. Tỉnh ủy có Công văn số 1062 - CV/TU ngày 05/5/2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện của UBND Tỉnh, UBND huyện và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thọ Xuân.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Xuân Bái là Hội đặc thù, là cầu nối giữa tổ chức hội với các gia đình nạn nhân da cam trên địa bàn xã. Hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc ủng hộ, đóng góp để gây" quỹ nạn nhân da cam" với các hoạt động hỗ trợ thiết thực như: Hỗ trợ xe lăn, xe lắc; Thăm hỏi tặng quà tết; ngày thảm họa da cam 10/8 hàng năm...vv.

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ xã. Với lòng nhân đạo và sự cảm thông sâu sắc, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Xuân Bái kêu gọi các cơ quan đơn vị; Cán bộ công chức, viên chức; Các Doanh nghiệp; Lực lượng vũ trang, Công an Nhân dân; Các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài xã; Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc" Thương người như thể thương thân" vừa là trách nhiệm, vừa là tinh thần nhân đạo, hãy ủng hộ một phần thu nhập của mình, của đơn vị mình để giúp đỡ giảm bớt sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần đối với nạn nhân da cam đặc biệt nặng của xã, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Thời gian vận động từ ngày 01 tháng 08 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2023; Thời gian tổng hợp kết quả vận động báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ xã

và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thọ Xuân vào các ngày 15, 25 tháng 8 và ngày cuối cùng kết thúc cuộc vận động vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Vì hạnh phúc của những nạn nhân da cam, Hội rất mong nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, các Doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài xã.

Mọi sự ủng hộ của của các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân xin gửi về BCH Hội NNCĐDC/DIOXIN xã Xuân Bái.

1. Đồng chí: **Tổng Văn Hải** - CT Hội NNCĐDC/DIOXIN xã Xuân Bái.
SĐT: 0986793983
2. Đồng chí: **Đặng Bá Hưng** - PCT Hội NNCĐDC/DIOXIN xã Xuân Bái.
SĐT: 0987718946

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Hội.

**TM. BCH HỘI
CHỦ TỊCH**

Tổng Văn Hải